

Special Guest

แขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้ ขอพาทุกท่านไปพบกับผู้ที่ได้รับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/ICE 17024 ของกรมวิทยาศาสตร์บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการกัน ว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง

โชติรส ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ



นายนาวิน ธรสาธิตกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้เข้าร่วมอบรมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการในหลายหลักสูตร ประกอบกับการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของหน่วยงาน และด้วยการได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/ICE 17024 จากกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นการรับรองมาตรฐานในระดับสากล และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติงานเอง และหน่วยงานที่เราปฏิบัติงาน รู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รับการต่ออายุการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นหรือสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ได้รับการรับรอง อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้รับบริการของเราได้อีกด้วย



นางสาวมณีวรรณ คำคง

เจ้าหน้าที่อาวุโสควบคุมคุณภาพ

เป้าหมายสำคัญในการทำงานคือการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง การขอการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ ทำให้เราได้มีโอกาสทดสอบความรู้ ความสามารถของตนเองรวมถึงสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานได้ดียิ่งขึ้น ดีใจและภาคภูมิใจมาก ๆ ที่ได้รับการรับรองกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีประโยชน์อย่างมากในงานที่ปฏิบัติอยู่ เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทำให้เรา มั่นใจในตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งได้ประสบการณ์และความรู้มากมายเกี่ยวกับการจัดการสารเคมี สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ถือเป็นการพัฒนาตนเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง



นางสาวรัชชฎากร เมธารัชกุล

กรรมการผู้จัดการ Green Earth Environment Co., Ltd

ห้องปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานISO/ICE 17025 อยู่แล้ว ดังนั้นการได้รับการรับรองความสามารถบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/ICE 17024 ด้วยนั้นจะช่วยยกระดับความสามารถความน่าเชื่อถือ รวมถึงความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น สำหรับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งนี้ไม่คาดคิดว่าตนเองจะผ่านการประเมิน เนื่องจากข้อสอบมีความยากพอสมควร จะต้องใช้ความรู้เฉพาะทางและอาศัยประสบการณ์การทำงานอย่างมาก การได้รับการรับรองในครั้งนี้มีประโยชน์ทั้งทำให้ผู้ปฏิบัติงานเองจะต้องมีการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้ไปแนะนำหรือถ่ายทอดต่อสู่กลุ่มลูกค้าของเราและใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้อีกด้วย การได้รับการรับรองบุคลากรเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับห้องปฏิบัติการ โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการก็ได้มีหลักสูตรอบรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-Learning) ให้สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ฟรีเพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับตนเอง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และที่สำคัญคือได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากลเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย